

ดร. Emily Feistritzer ซีอีโอของ TEACH-NOW

ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในผู้ที่มีความคิด

สร้างสรรค์ด้านธุรกิจยอดเยี่ยมประจำปี 2019 จาก
FastCompany

– เจ้าของกิจการระดับโลกที่เข้าไปปฏิวัติรูปแบบการเตรียมความพร้อมและการรับรองคุณภาพครูผู้สอนมานาน 6 ปี

ดร. Emily Feistritzer ซีอีโอของ TEACH-NOW สถาบันบัณฑิตวิทยาลัยด้านการศึกษา ได้รับยกย่องให้เป็น 1 ใน 100 ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ด้านธุรกิจยอดเยี่ยม ประจำปี 2019 จากการจัดอันดับโดยนิตยสาร Fast Company การได้รับเกียรติในครั้งนี้นับเป็นการตอกย้ำความโดดเด่นของโปรแกรมการศึกษาที่เธอได้คิดค้นขึ้นมาเมื่อ 6 ปีก่อน ในฐานะแพลตฟอร์มการศึกษาสำหรับครูผู้สอนแบบออนไลน์ที่ขยายตัวรวดเร็วและมีความสร้างสรรค์มากที่สุดในแวดวงการศึกษา

ดร. Feistritzer ซึ่งเป็นผู้นำด้านการเตรียมความพร้อมให้กับครูผู้สอนที่มีชื่อเสียงระดับประเทศและอดีตแม่ชี ได้ก่อตั้ง TEACH-NOW ขึ้นมาเมื่อปี 2013 ในขณะที่เธอมีอายุได้ 71 ปี นับตั้งแต่วันนั้นจนถึงปัจจุบัน โครงการของเธอได้ปลูกปั้นผู้สำเร็จการศึกษามาแล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้นกว่า 2,000 คน ยังไม่รวมผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอีกกว่า 1,000 คนจาก 115 ประเทศ และด้วยความที่แพลตฟอร์มดังกล่าวเป็นโปรแกรมการศึกษาเพื่อครูผู้สอนเพียงแพลตฟอร์มเดียวที่มีให้เลือกทั้งแบบการสอนในห้องเรียนและออนไลน์ จึงทำให้มีผู้สนใจเข้าสนใจเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ราว 100 คนต่อเดือน

ในโอกาสนี้ นิตยสาร Fast Company ได้กล่าวถึงเธอว่า “ดร. Emily Feistritzer เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการศึกษาที่ได้ทำการศึกษาค้นคว้าถึงวิธีการที่ดีที่สุดในการเตรียมสอนมานานกว่า 40 ปี จนทำให้เธอได้มีโอกาสเข้าให้การต่อสภาองเกรสและผู้บังคับใช้กฎหมายของสหรัฐ อีกทั้งยังมอบความรู้ให้กับสมาชิกคณะบริหารของประธานาธิบดี และในวันนี้ เธอก็ได้มีส่วนร่วมในการผลักดันเข้าถึงการศึกษาของประชาชน”

“เธอไม่ชอบพูดคุยกับนักเรียนแบบถือตัวว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ และมักจะคิดค้นวางแผนหลักสูตรเพื่อมอบความรู้อยู่เสมอๆ อีกทั้งยังชอบที่จะรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่ไม่สิ้นสุดบนโลกใบนี้” นิตยสาร Fast Company ระบุ

รากฐานสำคัญของ TEACH-NOW คือ “การเรียนรู้แบบองค์รวมผ่านการทำกิจกรรม” โดยเหล่าคุณครูที่เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับสมาชิกในกลุ่มอีก 10-15 คนแบบออนไลน์ ภายใต้การ

แนะนำของวิทยากรผู้สอน

ดร. Feistritzer ยกย่องให้การจัดอันดับของทางนิตยสาร Fast Company ครั้งนี้เป็นเสมือนการพิสูจน์คุณภาพของโปรแกรมการฝึกอบรมครูผู้สอน โดยกล่าวว่า “สภาพแวดล้อมทางการศึกษาของเรา กำลังผลิตบุคลากรด้านการศึกษาที่มีพลวัต ซึ่งพร้อมจะมอบความรู้ให้กับนักเรียนรุ่นต่อๆ สำหรับโลกแห่งการศึกษาในอนาคต”

หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับครูผู้สอนซึ่งมีความโดดเด่นนี้ ได้เปิดทางให้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสายอาชีพ มีโอกาสได้รับการรับรองคุณภาพให้สามารถทำการสอนได้ทั้งในสหรัฐและต่างประเทศ นอกจากนี้ความสำเร็จดังกล่าวยังนำไปสู่การสร้าง TEACH-NOW ให้เป็นบัณฑิตวิทยาลัยที่ช่วยให้ผู้เรียนได้รับวุฒิปริญญาโทด้านการศึกษา รวมถึงใบอนุญาตการสอนซึ่งเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก

สามารถรับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TEACH-NOW หรืออีเมล info@teach-now.edu

หากต้องการสัมภาษณ์เพิ่มเติม กรุณาติดต่อคุณ Brendan Hannah ที่อีเมล bhannah@kirtzmanstrategies.com

ติดต่อขอสัมภาษณ์ได้ที่:

Brendan Hannah (248)766-2966

อีเมล: bhannah@kirtzmanstrategies.com